

Số: 12/TB-UBMTTQ

Ngọk Tự, ngày 23 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngọk Tự tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngọk Tự thông báo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

I. KẾTQUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024:

1. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân như Chương trình MTQ phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi¹, Chương trình quốc gia GNBV², Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới³; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vận động Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi đến các tầng lớp Nhân dân được 24 đợt⁴ với 1.023 lượt người tham dự.

- Vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào Đoàn kết sáng tạo, thi đua lao động sản xuất gắn với đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Vì người nghèo” Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền

¹ Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Tiểu dự án 1, Dự án 3: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân.

² Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; tiểu dự án 1, Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

³ Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sinh hoạt nông thôn;

⁴ Trong đó: - Lồng ghép tuyên truyền sau kỳ họp thứ 7 HĐND xã là 6 buổi với 479 hộ tham dự

- Khảo sát bộ tiêu chí 5 nội dung Cuộc vận động là 6 buổi với 96 lượt người tham gia.

- Phối hợp với Tổ công tác khảo sát nguyên nhân nghèo tại các KDC được 6 ngày với 88 lượt người tham gia.

- Tuyên truyền 5 nội dung CVĐ, lồng ghép tuyên truyền CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm...” được 6 buổi với 360 hộ tham gia.

vững”... góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên toàn xã.

2. Tham gia công tác phối hợp giám sát của Ủy ban MTTQ xã:

Tham gia với Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND xã giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn xã trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024; giám sát kết quả thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã, việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã năm 2023.

Thường xuyên giám sát hoạt động đối với cán bộ, công chức và các vị đại biểu HĐND xã; trong 6 tháng đầu năm chưa có dấu hiệu vi phạm đạo đức hay nhiệm vụ của cán bộ, công chức và chức năng nhiệm vụ của các vị đại biểu HĐND xã, cơ bản các đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Tham gia thực hiện pháp luật:

*** Công tác tuyên truyền Nghị quyết, chính sách, pháp luật**

Phối hợp các các ngành đoàn thể, các chi bộ lồng ghép tại các buổi họp thôn về phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp⁵ đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Tổng số người tham dự là 479 người.

- Phối hợp UBND thăm và tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn xã đón tết Giáp Thìn năm 2024, tổng số quà là 314 suất với trị giá là 213.450.000 đồng và tổ chức Ngày hội “Bánh chưng xanh” trên địa bàn xã Ngọc Tụ. Đối tượng tặng bánh là 169 hộ, gồm 114 hộ nghèo và 55 hộ cận nghèo. Kinh phí tổ chức: 62.920.000 đồng⁶.

- Tham gia cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, ngành đoàn thể xã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 05 quân nhân xuất ngũ và 08 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024 với số tiền là 4.200.000 đồng⁷; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa tại các khu dân cư hằng quý, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024.

*** Công tác phối hợp tiếp xúc cử tri**

Ban thường trực UBMTTQ xã đã phối hợp với Mặt trận huyện, Thường trực HĐND-UBND và các tổ chức đoàn thể xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa tổ đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 6, trước kỳ họp thứ 7 và HĐND huyện sau kỳ họp thứ 7, trước kỳ họp thứ 8 với cử tri xã Ngọc Tụ tại nhà rộng văn hoá thôn Đăk Chờ và hội trường chung của xã. Tổng số cử tri tham gia là 138 cử tri. Tại hội nghị có 01 ý kiến với 02 nội dung; ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND xã, huyện tiếp thu, trao đổi, làm rõ cho cử tri nắm thông tin và được cử tri thống nhất; tại Hội nghị tiếp xúc trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, có 01 ý kiến được Tổ Đại biểu

⁵Nghị quyết số 46-NQ/TW; Chỉ thị số 12-CT/TW; Chỉ thị số 28-CT/TW; Chỉ thị số 29-CT/TW; Kết luận 69-KL/TW của Bộ chính trị và Kế hoạch số 120-KH/TU, chương trình 74-CTr/TU của Ban thường vụ tỉnh uỷ.

⁶Ngân sách nhà nước là 18.000.000 đồng, vận động trong nhân dân 24.050.000 đồng, các đơn vị, doanh nghiệp, trường, trạm, CBCC là 20.870.000 đồng

⁷Trong đó: UBND xã 2.200.000 đồng; Mặt trận và các đoàn thể là 2.000.000 đồng.

HĐND tỉnh ghi nhận về trục đường ĐH53 bị hư hỏng và xuống cấp trầm trọng, cần làm mới hoặc sửa chữa lại; các ý kiến còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, Tổ đại biểu HĐND huyện ghi nhận, tổng hợp và báo cáo Thường trực HĐND huyện

Ban thường trực UBMTTQ xã phối hợp với TT HĐND - UBND, ngành đoàn thể xã và Ban nhân dân 6/6 thôn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 HĐND xã. Tổng số hộ tham gia là 856 hộ⁸. Tại các buổi tiếp xúc cử tri có 42 ý kiến, với 48 nội dung và đã được lãnh đạo UBND xã trả lời trực tiếp cho cử tri. Các ý kiến chủ yếu liên quan đến cá nhân của cử tri, liên quan đến đường đi khu sản xuất, kênh mương nội đồng và các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai là chủ yếu.

4. Tham gia công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở:

- Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp với các thôn để nắm bắt các mâu thuẫn nhỏ tại khu dân cư từ đó giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời và tiếp công dân thường xuyên, đúng quy định.

Hoạt động hòa giải ở cơ sở: Trong 6 tháng đầu năm 2024 có 03 vụ⁹ hòa giải và đã hoà giải thành 03 vụ. Ban thường trực MTTQ xã thường xuyên vận động Nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp. Công tác tiếp công dân luôn được duy trì vào ngày thứ 3 hàng tuần và ngày 22 hàng tháng.

5. Triển khai quy chế thực hiện dân chủ:

Phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động động Nhân dân phát huy và thực hiện quyền làm chủ của mình trên các lĩnh vực của cuộc sống. Hướng dẫn ban công tác Mặt trận các khu dân cư phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với các nội dung: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ” theo Luật số 10/2022/QH15 về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tham gia cùng Đảng uỷ, HĐND, UBND tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân xã Ngọc Tụ tại thôn Đăk Nu, tổng số người dân tham gia là 70 người, tại buổi hội nghị có 05 ý kiến với 07 nội dung; các ý kiến đã được lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo trả lời trực tiếp tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại.

Hàng tháng vào ngày 5 và ngày 20 hàng tháng, Mặt trận xã phối hợp với UBND xã và các khu dân cư mở 07 Hòm thư góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và tố giác tội phạm đặt tại 6 khu dân cư và tại trụ sở UBND xã và không có đơn nào gửi về hòm thư góp ý.

Trong 6 tháng vừa qua, Mặt trận xã đã phối với UBND xã trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và đã tiếp nhận 01 đơn đề nghị giải quyết tranh

⁸ Sau kỳ họp thứ 7: Thôn Kon Pring 91 hộ; thôn Đăk Chờ 98 hộ; thôn Đăk No 51 hộ; thôn Đăk Nu 89 hộ; thôn Đăk tông 87 hộ thôn Đăk Tăng 63 hộ.

Trước kỳ họp thứ 8: Thôn Kon Pring 69 hộ; thôn Đăk Chờ 83 hộ; thôn Đăk No 50 hộ; thôn Đăk Nu 55 hộ; thôn Đăk tông 55 hộ thôn Đăk Tăng 65 hộ

⁹ 02 vụ về việc hỗ trợ thiệt hại cây cao su tại thôn Đăk No; 01 vụ về thoả thuận cháy rừng trồng năm 2022 tại thôn Đăk No.

chấp đất đai (giữa Công ty cổ phần thủy điện Đăk Rơ Sa với hộ ông A Thi thôn Đăk Chơ và hộ ông Võ Văn Tài thôn 2 xã Đăk Hring).

II. VỀ TÂM TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CỬ TRI, NHÂN DÂN QUAN TÂM.

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, trước những khó khăn do thời tiết nắng, nóng kéo dài, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của Nhân dân trên địa bàn xã, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành có trọng tâm của chính quyền, sự nỗ lực của khối đoàn thể, các ngành với tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân đã kịp thời triển khai có hiệu quả các biện pháp về tập trung phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo, cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; kinh tế xã hội của xã ngày một đi lên, an ninh, quốc phòng được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường và không ngừng được phát huy; Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

- Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề Nhân dân băn khoăn, lo lắng và cử tri ý kiến nhiều lần như: tình hình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai còn chậm trễ và kéo dài; đường DH53 bị hư hỏng và xuống cấp trầm trọng, thời tiết nắng nóng kéo dài, tình trạng trộm cắp, tai nạn giao thông, cháy rừng, cháy cao su vẫn còn xảy ra trên địa bàn xã đã làm ảnh hưởng đến tư tưởng và đời sống các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

5. Ý kiến, kiến nghị của Mặt trận và các tổ chức thành viên: Không

Trên đây là Thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 tại kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, của Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Tự./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy (b/c);
- TTHĐND-UBND xã (b/c);
- Ban TT UBMTTQ xã;
- Lưu MT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Kon PLong Xoan